

TT. HĐND - BTT. UBMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ TRUNG GIANG **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/TB/HĐND - MTTQ

Trung Giang, ngày 03 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI

Kính gửi: Ban thường vụ Đảng ủy - Thường trực HĐND - Thường trực UBND - Ban thường trực UBMT và các vị đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chi ủy, Ban cán sự, Ban công tác Mặt trận các thôn.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 của HĐND xã Trung Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND và Ban thường trực UBMTTQVN xã phối hợp thống nhất thời gian lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

TT	Thời gian	Đơn vị	Thành phần tham dự	Thành phần kính mời
1	10/6/2024	Hà Lợi Trung	Đ/c Nam, Đ/c Tạo	Đại diện TV ĐU - UBND
2	11/6/2024	Cang Gián	Đ/c Nam, Đ/c Tạo	Đại diện TV ĐU - UBND
3	12/6/2024	Thủy Bạ	Đ/c Nam, Đ/c Tạo	Đại diện TV ĐU - UBND
4	13/6/2024	Nam Sơn	Đ/c Nam, Đ/c Tạo	Đại diện TV ĐU - UBND
5	14/6/2024	Bắc Sơn	Đ/c Nam, Đ/c Tạo	Đại diện TV ĐU - UBND

Nhận được thông báo này, đề nghị các đồng chí đại biểu HĐND xã được phân công giữ chức phụ trách tại các đơn vị, phân công các vị đại biểu HĐND xã trên địa bàn của mình chuẩn bị trình bày báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và báo cáo giải trình ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND xã, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. Cử thư ký Hội nghị để ghi chép đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, gửi về Thường trực HĐND xã để thường trực HĐND xã tổng hợp trình kỳ họp thứ 9 HĐND xã.

Ban cán sự, Ban công tác Mặt trận các thôn, chuẩn bị trang trí hội trường, chỗ ngồi, nước uống và thông báo rộng rãi để cử tri được biết về tham dự hội nghị đông đủ.

Ghi chú:

UBND xã cử cán bộ chuyên môn (cán bộ địa chính, cán bộ chính sách xã hội) tham dự các buổi tiếp xúc để nắm bắt và trả lời những ý kiến của cử tri đối với những vấn đề có liên quan trên địa bàn xã.

Các thôn sắp xếp thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri vào buổi sáng, buổi chiều hoặc buổi tối thì thông báo lại cho người phụ trách các đơn vị, các vị đại biểu HĐND xã ở các thôn và các đồng chí về dự theo danh sách trên được biết để sắp xếp thời gian và công việc về tham dự (có thể hai thôn làm một ngày).

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu VP



TM. UBMTTQVN XÃ
CHỦ TỊCH

Trần Xuân Tạo



TM. TT. HĐND XÃ
P. CHỦ TỊCH

Hoàng Hữu Nam